

Đánh giá dự án: Chiến Tranh Thế Giới thứ nhất
Phiếu tự đánh giá bài kiểm tra cuối cùng về Thế chiến thứ nhất

Phiếu tự đánh giá bài kiểm tra cuối cùng về Thế chiến thứ nhất

Trả lời câu hỏi sau: " Liệu "cuộc chiến để kết thúc mọi cuộc chiến" này đã có thể được ngăn chặn không ?

Câu trả lời phải có 4 nội dung sau:

- Những nguyên nhân chính của cuộc chiến (M.A.I.N)
- Những quan điểm của các quốc gia khác nhau
- Mối liên hệ đến những mâu thuẫn lịch sử khác.
- Mối liên hệ đến những kinh nghiệm cá nhân.

Rubric

	4	3	2	1
Nội dung: trọng tâm	Bài luận hội đủ các câu trả lời cho tất cả các phần của câu hỏi và bình luận về các câu trả lời đó một cách sâu sắc và đầy đủ mà không lạc đề.	Bài luận trả lời cho tất cả các phần của câu hỏi mà không lạc đề.	Bài luận cố gắng trả lời cho tất cả các phần của câu hỏi nhưng không đầy đủ và thường lạc đề.	Bài luận không trả lời được nhiều phần của câu hỏi và thường có những lời bình luận và thông tin không thích hợp.
Nội dung: chứng minh	Các kết luận được chứng minh với sự tham khảo chính xác các quan điểm lịch sử, các xu hướng, con người, sự kiện, địa điểm trong Thế chiến I và trong những thời điểm khác.	Các kết luận được chứng minh với sự tham khảo chính xác về con người, sự kiện, địa điểm trong Thế chiến I và trong những thời điểm khác.	Các kết luận được chứng minh với một số tham khảo về con người, sự kiện, địa điểm trong Thế chiến I và trong những thời điểm khác nhưng chúng có thể không chính xác hay phù hợp.	Các kết luận không được chứng minh bằng sự tham khảo chính xác về con người, sự kiện, địa điểm trong Thế chiến I và trong những thời điểm khác.
Nội dung: Các quan điểm	Bài luận đã bình luận được nhiều lí do khác nhau của nhiều quốc gia khác nhau đã tham gia hoặc không tham gia chiến tranh.	Bình luận được một số lí do khác nhau của một số ít quốc gia đã tham gia hoặc không tham gia chiến tranh.	Bình luận được một vài lí do khác nhau của một quốc gia trở lên đã tham gia hoặc không tham gia chiến tranh.	Bình luận được những lí do của một quốc gia đã tham gia chiến tranh.

<p>Nội dung: Các mối quan hệ</p>	<p>Rút ra được các kết luận đặc sắc và logic dựa trên những mối liên hệ vững chắc và hợp lí giữa Thế chiến I với những thời điểm lịch sử khác và với kinh nghiệm bản thân.</p>	<p>Rút ra được các kết luận dựa trên những mối liên hệ giữa Thế chiến I với những thời điểm lịch sử khác và với kinh nghiệm bản thân.</p>	<p>Rút ra được một số kết luận có thể đoán được nhưng một số mối liên hệ không logic.</p>	<p>Không rút ra được những mối liên hệ giữa Thế chiến I với những thời điểm lịch sử khác/ hoặc có rút ra được các mối liên hệ nhưng không logic.</p>
<p>Các lỗi thông thường</p>	<p>Bài viết rõ ràng và dễ đọc, dễ hiểu, không có lỗi sai chính tả, chấm câu, cấu trúc câu, chữ viết hoa hay cách sử dụng Tiếng Anh chuẩn, không làm sai lạc nghĩa diễn tả.</p>	<p>Bài viết nói chung là dễ đọc, dễ hiểu, có một vài lỗi sai chính tả, chấm câu, cấu trúc câu, viết hoa hay cách sử dụng Tiếng Anh chuẩn, làm sai lạc nghĩa diễn tả.</p>	<p>Bài viết nói chung là dễ đọc, dễ hiểu, có một vài lỗi sai chính tả, chấm câu, cấu trúc câu, viết hoa hay cách sử dụng Tiếng Anh chuẩn, làm sai lạc nghĩa diễn tả.</p>	<p>Bài viết khó đọc, khó hiểu, có nhiều lỗi sai chính tả, chấm câu, cấu trúc câu, viết hoa hay cách sử dụng Tiếng Anh chuẩn, làm sai lạc nghĩa diễn tả.</p>